

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Để giúp CMHS hiểu rõ hơn về Nhà trường, về các chính sách của Nhà trường trong năm học 2023-2024, Nhà trường đưa ra một số vấn đề dưới dạng câu hỏi để CMHS, HS, CB-GV-CNV biết được và cùng thực hiện tốt.

Câu hỏi 1

Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp gồm những trường nào, địa điểm ở đâu?

Trả lời

Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp chỉ có hai trường: Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình và trường THCS VÀ THPT M.V. Lômônôxốp.

Cả hai trường đều nằm trong khuôn viên 6.505m² với hai cổng trường nằm trên hai phố Trần Văn Cảnh và phố Hoài Thanh, thuộc Khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp đã đăng ký nhãn hiệu (logo) tại Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký số 239743 ngày 02/06/2015 của Cục sở hữu trí tuệ.

Các trường mang tên Lômônôxốp khác, địa điểm khác đều không nằm trong Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp.

Câu hỏi 2

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp là gì?

Trả lời

- **Sứ mệnh**

Xây dựng Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp có môi trường học tập nền nếp, kỉ cương, chất lượng giáo dục cao; học sinh được giáo dục toàn diện, có cơ hội, điều kiện phát triển phẩm chất, năng lực và tư duy sáng tạo, tự tin hội nhập.

- **Tầm nhìn**

Giữ vững và nâng cao vị thế nằm trong tốp những trường tư thục hàng đầu của Thủ đô Hà Nội; nơi học sinh có cơ hội để học tập, rèn luyện và trải nghiệm, sáng tạo; nơi giáo viên và học sinh luôn tự giác phấn đấu vươn lên vì sự phát triển của bản thân, vì danh dự và truyền thống nhà trường, thích ứng với sự vận động không ngừng của Thủ đô và đất nước, hội nhập quốc tế.

- **Giá trị cốt lõi**

Hệ thống giáo dục Lômônôxốp coi trọng tính **trung thực, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, khả năng hội nhập** của học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trung thực: Trung thực trong học tập, biết bảo vệ lẽ phải và đấu tranh với những điều sai trái trong cuộc sống.

Năng động: là phẩm chất của công dân toàn cầu trong môi trường luôn thay đổi và đầy thách thức.

Sáng tạo: là bản chất và là mục tiêu của giáo dục.

Tinh thần trách nhiệm: Con người phải có tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và trong công việc.

Khả năng hội nhập: Hội nhập để sống và làm việc trong môi trường toàn cầu cạnh tranh, đa văn hóa và đa sắc tộc.

Câu hỏi 3

Quyền lợi của con tôi khi học ở Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp là gì?

Trả lời

- Học sinh được học trong trường học an toàn, môi trường xanh: sạch, đẹp và không khói thuốc; được chăm sóc chu đáo, tận tâm.
- Học sinh được học các thầy cô giáo tâm huyết, giỏi chuyên môn có phương pháp giáo dục tiên tiến và giàu lòng nhân ái, vị tha.
- Học sinh được rèn tính trung thực, tự lập; được trau dồi kỹ năng sống.
- Học sinh được học tập trong môi trường đa ngôn ngữ; có cơ hội, có khả năng hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu.
- Học sinh được trải nghiệm sáng tạo, được thể hiện bản thân, được phát biểu các chính kiến của mình.
- Học sinh được đánh giá năng lực công bằng, chính xác và công khai.

HỌC SINH HỆ THỐNG GIÁO DỤC LÔMÔNÔXỐP

Tự hào xây truyền thống, nghiêm khắc rèn bản thân

Với con người: yêu thương, với môi trường: thân thiện

Cùng trải nghiệm sáng tạo, vươn cao và hội nhập

Kiên trì nuôi mơ ước, vững bước vào tương lai

Câu hỏi 4

Chất lượng giáo viên của Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp như thế nào?

Trả lời

Giáo viên của Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp đều đạt chuẩn và trên chuẩn; được tuyển chọn từ các lớp chất lượng cao của ĐHSPI Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; đều là những giáo viên có đạo đức, có lòng yêu nghề, yêu trẻ, có kinh nghiệm giảng dạy tốt, có bản lĩnh vững vàng, có tính sáng tạo, đã từng là HS chuyên...

Để được là giáo viên của Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp các ứng cử viên phải vượt qua kì thi Tuyển giáo viên thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (thường tỉ lệ là 1/50) cũng như các đợt tập huấn chuyên môn diễn ra trong suốt cả năm học.

Câu hỏi 5

Chương trình học tập của Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp có bám sát với chương trình của Bộ GD&ĐT hay không? Liệu con tôi có được thi Đại học khi hoàn thành chương trình lớp 12 hay không?

Trả lời

Học sinh được học 2 buổi/ngày. Học sinh được học đúng, đủ theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT và được học nâng cao, tăng cường theo chương trình của Nhà trường. Vì vậy, HS hoàn toàn được dự thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT nếu đạt yêu cầu theo quy định. Học sinh chuyển đến, chuyển đi các trường trong cả nước đều phù hợp về chương trình. Hàng năm, tỉ lệ đỗ Đại học trong nước thường đạt trên 80%, số học sinh còn lại đi Du học và đều thể hiện được năng lực cũng như phẩm chất của mình.

Câu hỏi 6

Chúng tôi đóng học phí cho con theo tháng, theo quý, theo học kì hay theo năm? Chúng tôi chuyển tiền qua tài khoản của Nhà trường có được không?

Trả lời

- Nhà trường thu học phí theo năm học; CMHS có thể đóng học phí một lần cho cả năm học trước 30/9 hoặc đóng làm 2 lần (lần 1 vào đầu học kì 1, lần 2 vào đầu học kì 2) hoặc đóng làm 4 lần (có lịch cụ thể trong app LMNX EDU)

- Nhà trường khuyến khích CMHS đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản.

Khối Tiểu học: Số tài khoản 020023998689 tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô phòng giao dịch Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Khối Cấp 2, 3: Số tài khoản 020093118888 tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Đông Đô phòng giao dịch Lê Đức Thọ, Hà Nội.

Câu hỏi 7

Tiền xây dựng và phát triển trường gồm những khoản gì? Con tôi học hết học kỳ 1 rồi chuyển đi thì có được hoàn trả lại 50% khoản tiền này hay không?

Trả lời

Đó là khoản tiền đóng góp ngay từ đầu năm học để: Nhà trường có CSVC phục vụ dạy và học, mua sắm trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, học máy vi tính, đồ dùng dạy học, tiền nước uống, tiền điện, tiền điều hòa, tiền vệ sinh, tiền an ninh,...

Học sinh học chuyển trường giữa chừng không được hoàn trả 50% khoản tiền này, vì kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị là cho cả năm học.

Câu hỏi 8

Con tôi không tham gia mua Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể được không?

Trả lời

- Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc, yêu cầu 100% các trường tham gia và huy động tất cả HS mua BHYT (trừ con bộ đội, công an).

- Bảo hiểm thân thể là không bắt buộc, nhưng khuyến khích CMHS mua cho con em mình.

Câu hỏi 9

Gia đình tôi hiện có hai con học ở Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp thì có được ưu tiên gì hay không?

Trả lời

Nếu gia đình có hai con đang học ở Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp thì người em được giảm học phí 10%.

Nếu gia đình có ba con đang học ở Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp thì hai người em được giảm học phí 10%.

Chính sách này chỉ áp dụng cho HS theo học ở trường cả năm học và phần giảm học phí sẽ được Nhà trường chi trả vào buổi họp CMHS cuối năm học.

Câu hỏi 10

Học sinh lớp 5, 9 khi chuyển cấp trong cùng Hệ thống có được ưu tiên gì hay không?

Trả lời

Học sinh lớp 5, 9 khi chuyển cấp được ưu tiên cộng 3,0 điểm để vào lớp 6, 10. Nếu hai học sinh bằng điểm nhau, thì học sinh cũ của Hệ thống sẽ được ưu tiên nhận. Và Nhà trường sẽ hỗ trợ 500.000đ tiền xây dựng và phát triển trường khi nhập học vào lớp 6, 10.

Câu hỏi 11

Con tôi nghỉ học 01 tuần (có phép) thì có được trừ ¼ tiền học phí, tiền ăn, tiền ô tô hay không?

Trả lời

Để đảm bảo tính ổn định, chuyên nghiệp trong hoạt động dạy học cũng như công tác chăm sóc học sinh, Nhà trường quy định:

- Các học sinh đều tham gia bán trú.
- Học sinh nghỉ học 01 tuần thì không được trừ tiền bán trú, tiền xe ô tô (Nhà trường tổ chức hoạt động dạy và học chính quy, không phải trung tâm luyện thi, Nhà trường kí hợp đồng cả năm học với công ty nấu ăn và công ty xe tuyến).
- Tiền ăn thừa (những ngày HS không ăn) sẽ được trả lại vào buổi Họp CMHS cuối mỗi học kì.

Câu hỏi 12

Các đợt nghỉ Tết Âm lịch có được hoàn trả tiền học phí, ô tô hay không?

Trả lời

Nhà trường lập Kế hoạch giảng dạy theo năm học (40 tuần) để thực hiện chương trình của Bộ GD&ĐT, chương trình nâng cao và tăng cường của Nhà trường, chương trình học Tiếng Anh do người nước ngoài dạy; đã trừ đi đợt nghỉ Tết Âm lịch cũng như các ngày nghỉ; vì vậy CMHS đóng học phí, tiền đi ô tô (nếu có tham gia) bình thường theo quy định.

Câu hỏi 13

Con tôi nghỉ học quá 03 ngày có phải xin phép BGH hay không?

Trả lời

Để đảm bảo nền nếp chung của Nhà trường và sự an toàn cho chính học sinh, Nhà trường quy định:

- Học sinh nghỉ học bất kì tiết học, buổi học hay ngày học thì CMHS phải xin phép GVCN (hình thức: qua app điện tử LMNX EDU hoặc đơn).
- Học sinh nghỉ học quá 03 ngày thì CMHS phải được BGH đồng ý và duyệt trên app LMNX EDU hoặc duyệt đơn mới được nghỉ.

Câu hỏi 14

Nhà tôi ở ngay gần trường, vậy con tôi có thể không tham gia bán trú được hay không?

Trả lời

Để đảm bảo nền nếp chung của Nhà trường, tính ổn định về kỉ luật, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và sự an toàn cho chính học sinh, Nhà trường quy định: 100% học sinh bán trú; nên nhà ngay gần trường thì học sinh vẫn ở lại trường bán trú các buổi trưa.

Câu hỏi 15

Con tôi có phải mang chăn, chiếu, gối từ nhà để bán trú ở trường hay không?

Trả lời

Những vật dụng như trên Nhà trường đã trang bị cho HS và HS không phải mang gì đến phục vụ công tác ăn, ngủ, nghỉ trưa.

Câu hỏi 16

Con tôi ăn chay, ăn kiêng một số ngày trong tháng, vậy Nhà trường có đáp ứng được thực đơn cho con không?

Trả lời

Nhà trường sẵn lòng đáp ứng các yêu cầu về ăn chay, ăn kiêng đối với từng HS, HS đăng kí với cán bộ phụ trách bán trú ngay từ đầu năm học để bếp ăn chuẩn bị được chu đáo. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như truy xuất nguồn thực phẩm, Nhà trường không cho phép học sinh mang thực phẩm từ ngoài vào trường.

Câu hỏi 17

Tôi muốn đăng kí cho con tôi đi xe ô tô tuyến thì thủ tục như thế nào?

Trả lời

CMHS vào văn phòng Nhà trường (tầng 1 nhà B) để đăng kí với cán bộ phụ trách ô tô là được. Học sinh đi xe tuyến phải thực hiện đúng quy định về giờ giấc, văn hóa trên ô tô; nếu có tình vi phạm, Nhà trường có quyền từ chối phục vụ. Số điện thoại hỗ trợ 024.66800776.

Câu hỏi 18

Nhà trường quy định mặc đồng phục thế nào? Có bắt buộc phải mặc quần áo thể thao trong giờ Thể dục hay không?

Trả lời

Học sinh mặc đồng phục tất cả các ngày trong tuần, ngày thứ Sáu cuối cùng mỗi tháng các con có ngày freestyle (không mặc đồng phục, nhưng phải mặc theo đúng qui định văn hóa trường học).

Giờ Thể dục: HS mặc áo đồng phục thể dục (trong những ngày nắng nóng HS không nhất thiết phải mặc quần thể dục).

Câu hỏi 19

Học sinh nữ có được tô son môi đến lớp hay không?

Trả lời

Học sinh được dùng son dưỡng môi, tô son nhạt; không được phép tô son đậm, lòe loẹt. Các học sinh bị khiếm khuyết được dùng son che đi, nhưng vẫn phải đảm bảo không tô lòe loẹt.

Nhà trường khuyên học sinh không nên tô son môi khi đến trường, dành tối đa thời gian tập trung cho việc học tập. Khuyến cáo không dùng son dưỡng môi chất lượng kém, vì hiện nay mỹ phẩm giả đang tràn lan không kiểm soát được.

Câu hỏi 20

Nhà trường có nhận học sinh có hình xăm trên người hay không?

Trả lời

Nhà trường không nhận những học sinh có hình xăm trên người.

Câu hỏi 21

Học sinh có được dùng điện thoại, các thiết bị điện tử trong giờ học không?

Trả lời

Nhằm đổi mới dạy học, một số giờ học, một số thầy cô giáo sẽ cho phép học sinh sử dụng điện thoại hoặc một số thiết bị điện tử để truy cập mạng internet lấy thông tin phục vụ bài học. Còn khi thầy cô không cho phép thì học sinh không được sử dụng, nhằm giúp HS tập trung vào bài giảng để tiếp thu kiến thức được tốt, giáo viên cũng phải gương mẫu không dùng điện thoại trong tiết học.

Hàng ngày, học sinh sẽ để điện thoại vào hộp chung của lớp từ 7h35, đến 16h00 cùng ngày sẽ tự giác lấy lại điện thoại. Nếu trong thời gian trên CMHS cần liên lạc gấp với con thì gọi qua số máy văn phòng: 024.66800776.

HS cố tình vi phạm sẽ bị thu điện thoại và chỉ trả cho CMHS. Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo để BGH xem xét.

Câu hỏi 22

CMHS có phải đóng tiền tham quan dã ngoại, học tập ngoại khóa cho con hay không?

Trả lời

Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức tham quan dã ngoại, học tập ngoại khóa, học tập trải nghiệm sáng tạo cho HS theo chương trình Nhà trường. Chương trình tham quan dã ngoại, học tập ngoại khóa, học tập trải nghiệm sáng tạo được tổ chức chuyên nghiệp, sát với bài học, học sinh được mua bảo hiểm đầy đủ. CMHS phải đóng tiền cho con tham dự chương trình này; mức đóng góp tùy thuộc vào địa điểm đi cũng như chương trình tương ứng với mỗi khối lớp THCS hay THPT; nhưng không được phép thu quá 800.000đ/ 1 ngày.

Câu hỏi 23

Nhà trường có các Câu lạc bộ ngoại khóa để học sinh có sân chơi phát triển năng khiếu hay không, mức kinh phí đóng góp như thế nào?

Trả lời

Nhà trường có hơn 20 CLB sinh hoạt ngoài giờ như: CLB Tiếng Anh, CLB Tiếng Đức, CLB Tiếng Nhật, CLB Tiếng Hàn, CLB Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Phim ảnh (LomoTV), STEAM, Robotic,... HS đăng kí tham gia (không bắt buộc) với GVCN. Mức kinh phí tùy thuộc vào chương trình mỗi CLB và đã được thông báo từ đầu năm học. Thời gian sinh hoạt được thông báo đến tận tay CMHS có con đăng kí tham gia CLB.

Câu hỏi 24

Nhà trường có mua giúp Sách giáo khoa, sách tham khảo, báo chí cho HS hay không?

Trả lời

CMHS tự mua sách, báo cho con, ***nên đưa con cùng đi mua sách*** tại các nhà sách có uy tín, mua đúng loại sách theo yêu cầu của BGD&ĐT và sách Nhà trường lựa chọn. CMHS nên mua báo, sách tham khảo của những Nhà xuất bản có uy tín và đã qua kiểm duyệt khắt khe. Nhà trường cũng sẵn sàng mua giúp HS Sách giáo khoa nếu CMHS đăng kí cuối năm học trước (lớp cũ) hoặc ngay từ đầu năm học (lớp mới).

Nhà trường mong muốn CMHS cùng tạo dựng với con thói quen đi Nhà sách, mua sách, yêu sách và có văn hóa đọc tốt.

Câu hỏi 25

Tôi muốn đóng góp ý kiến cho Nhà trường về một số vấn đề, thì liên hệ với ai, bằng cách thức nào?

Trả lời

- CMHS đăng kí lịch gặp BGH (thông qua văn phòng Nhà trường) để đóng góp ý kiến. Trong trường hợp khẩn thì CMHS gọi điện cho BGH để phản ánh ngay theo số điện thoại:

Thầy Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng, điện thoại 0903288136;

Cô Ngô Thị Hồng Hà, Phó Hiệu trưởng, điện thoại 0904386716;

Cô Nguyễn Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng, điện thoại 0915993421.

- Hoặc CMHS có thể gửi qua email: c3lomonofoxop@hanoiedu.vn

- Hoặc CMHS đóng góp ý kiến thông qua Ban đại diện CMHS Nhà trường.

Nhà trường rất cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của CMHS và sẽ phản hồi sớm nhất (không quá ba ngày).

Câu hỏi 26

Chúng tôi muốn dự giờ giáo viên có được không? Chúng tôi có thể kiểm tra xem con tôi học trên lớp được hay không?

Trả lời:

CMHS không được vào khu vực học tập của học sinh khi chưa được phép của Ban Giám hiệu. CMHS không được dự giờ của giáo viên. Trừ một số giờ Sinh hoạt lớp theo chủ điểm, GVCN có thể mời CMHS đến tham dự cùng (GVCN phải báo cáo kế hoạch chi tiết với BGH, BGH đồng ý mới được phép thực hiện).

Câu hỏi 27

Chúng tôi muốn đổi giáo viên dạy lớp con tôi có được không?

Trả lời:

Khi CMHS tiếp nhận được các ý kiến về giáo viên thì cần phản ánh rõ ràng, đầy đủ, trung thực và khách quan với BGH Nhà trường. BGH sẽ đi dự giờ, tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau và BGH sẽ đưa ra quyết định đổi hay không đổi giáo viên vì lợi ích của tập thể học sinh.

Câu hỏi 28

Chúng tôi có thể xin chuyển lớp cho con sang lớp mình cảm thấy phù hợp hay không?

Trả lời

Việc xếp lớp cho HS là do BGH quyết định căn cứ đúng những tiêu chí đã công khai với CMHS. Vì lí do nào đó, CMHS muốn chuyển con sang lớp khác thì có đơn đề nghị nộp BGH. BGH sẽ đưa ra quyết định chuyển hay không chuyển tùy theo từng trường hợp cụ thể, với tiêu chí cao nhất là vì sự phát triển của học sinh. Nếu sang lớp mới có bộ môn

chưa được học thì học sinh phải tự học chương trình trước đó, Nhà trường sẽ kiểm tra, kết quả phải đạt yêu cầu.

Câu hỏi 29

Tôi lỡ mặc quần quá ngắn và có uống chút bia, khi tôi đến đóng học phí cho con và qua văn phòng Nhà trường tìm hiểu một số vấn đề nhưng bảo vệ không cho vào trường, bảo vệ làm như vậy là đúng hay sai?

Trả lời

Nhà trường đã có Quy định ra vào trường ở các cổng ra vào trường. CMHS ăn mặc, ứng xử không chuẩn mực, đã sử dụng rượu bia hay chất kích thích hoặc đang hút thuốc lá thì không được vào cổng trường. Trường hợp như trên bảo vệ Nhà trường đã làm đúng theo quy định.

Câu hỏi 30

Được biết Nhà trường có hệ thống camera giám sát, vậy hình ảnh của con tôi được sử dụng như thế nào. Khi có sự việc, gia đình có được phép xem lại camera hay không, gia đình có được phép trích xuất video mang về không?

Trả lời

Nhà trường có gắn biển báo có camera giám sát ngay từ cổng ra vào, bất kỳ ai vào trường đều được ghi lại hình ảnh. Nhà trường có thể sử dụng hình ảnh đó trên các trang thông tin chính thức của nhà trường như: website, fanpage hoặc các hoạt động truyền thông khác. Khi có sự việc, gia đình được xem lại hình ảnh sau khi có đơn đề nghị và BGH cho phép. Nhà trường không trích xuất video cho CMHS mang về, chỉ khi nào cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhà trường mới cung cấp hình ảnh, video từ hệ thống camera.

Câu hỏi 31

Các thông tin cá nhân của HS, số điện thoại riêng của CMHS, kết quả học tập của HS có được Nhà trường bảo mật không?

Trả lời

Nhà trường luôn bảo mật mọi thông tin của CMHS, của HS. Nhà trường chỉ điền thông tin vào Hệ thống thông tin điện tử của SGD&ĐT Hà Nội, tuyệt đối không cung cấp cho các đơn vị khác như ngân hàng, trung tâm du học, ngoại ngữ... Các thông số về điểm, các nhận xét của GV về HS, thông tin về sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của HS được coi là các thông tin “mật” mà chỉ có HS và CMHS được biết.

Câu hỏi 32

Lịch trả các văn bằng tốt nghiệp vào thời gian nào? CMHS phải mang theo giấy tờ gì để nhận các văn bằng tốt nghiệp của con?

Trả lời

Nhà trường trả văn bằng tốt nghiệp vào sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết); CMHS đến nhận văn bằng tốt nghiệp của con phải mang theo Căn cước công dân. Thông thường sau 06 tháng HS ra trường sẽ được nhận bằng tốt nghiệp; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đã được phát cho HS (kèm trong bộ hồ sơ) khi ra trường. CMHS nên tới nhận bằng tốt nghiệp trong khoảng thời gian trên, không để quá 1 năm.

Câu hỏi 33

Con tôi muốn chuyển từ trường khác vào Hệ thống Giáo dục Lômônôxốp thì phải làm những thủ tục gì?

Trả lời

Nhà trường chỉ nhận những HS có Hạnh kiểm Tốt, Học lực Giỏi, học sinh phải vượt qua bài kiểm tra chất lượng đầu vào. Sau đó CMHS đến VP nhà trường để được cấp Giấy báo nhập học, trong Giấy báo nhập học sẽ ghi rõ các hồ sơ phải nộp như: học bạ, giấy khai sinh, giấy giới thiệu chuyển trường,... CMHS phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo đúng thời gian quy định. Thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn để tạo điều kiện cho CMHS, cán bộ hành chính của Nhà trường phải giải quyết thủ tục hành chính không quá 10 phút. CMHS có thể xem trước trên website của trường để thủ tục hành chính được nhanh hơn.

Câu hỏi 34

Con tôi muốn chuyển từ Hệ thống giáo dục Lômônôxốp đến trường học khác hoặc đi du học thì phải làm những thủ tục gì?

Trả lời

CMHS đến Văn phòng nhà trường để nhận mẫu Đơn xin chuyển trường và điền các thông tin cũng như hoàn thành các mục: tiền học phí, tiền ăn, tiền ô tô tuyến, trả sách thư viện,...theo đúng quy định. Thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn để tạo điều kiện cho CMHS, cán bộ hành chính của Nhà trường phải giải quyết thủ tục hành chính không quá 10 phút.

Câu hỏi 35

Tôi muốn mượn học bạ cho con để làm thủ tục công chứng thì phải làm như thế nào?

Trả lời

CMHS/HS viết đơn, mang theo CCCD của CMHS/HS đến Văn phòng nhà trường để được hướng dẫn nhận học bạ.

Hệ thống giáo dục Lômônôxốp đang tích cực và chuyển động không ngừng để khẳng định vị thế, thương hiệu cũng như truyền thống của Nhà trường. Vì tương lai của thế hệ trẻ, Nhà trường mong muốn HS, CMHS, CB-GV-CNV tích cực tham gia và xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân và nhu cầu của một xã hội văn minh, hiện đại.

HIỆU TRƯỞNG

Trường THCS và THPT M.V. Lômônôxốp

Nguyễn Quang Tùng

(đã kí)

“Cùng xoay chuyển thế giới”